

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : “แจ้งเตือนคนไทยก่อนเดินทางไปยุโรปและมาเลเซีย”

การเดินทางไปต่างประเทศดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่หลายคนชื่นชอบและใฝ่ฝัน เพราะได้ไปเปิดหูเปิดตา และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่น แต่การเดินทางไปต่างประเทศก็อาจทำให้หลายคนประสบความยุ่งยากและเดือดเนื้อร้อนใจได้เช่นกัน สัปดาห์นี้เรามีข่าวแจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการเดินทางไปยุโรปและมาเลเซีย

ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันเกิดเหตุวุ่นวายและชิงทรัพย์ในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศในทวีปยุโรปอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งนอกจากจะทำให้นักท่องเที่ยวสูญเสียทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญประจำตัวต่าง ๆ แล้ว ยังทำให้ต้องเสียเวลาในการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกด้วย

กระทรวงการต่างประเทศจึงขอแจ้งเตือนคนไทยทุกคนให้เพิ่มความระมัดระวังในระหว่างที่ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในประเทศแถบยุโรป โดยหลีกเลี่ยงการนำสิ่งของมีค่าติดตัวไป โดยเฉพาะจุดที่มีผู้คนหนาแน่น และควรระมัดระวังกระเป๋าไว้ด้านหลังของตนเองเสมอ นอกจากนี้ เอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ต้องเก็บให้มิดชิด ควรถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางและหน้าวีซ่าแยกเก็บไว้ต่างหาก พกเงินสดติดตัวเท่าที่จำเป็น และแยกเก็บเงินสดไว้หลายที่

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียในช่วงนี้ โปรดระวังการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในป็นิ่ง ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อแล้วจำนวน ๑๔๒ ราย โดยเฉพาะฝั่งบัตเตอร์เวิร์ธ กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอแนะนำให้คนไทยทุกคนใส่หน้ากากปิดจมูกและปากขณะอยู่ในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสในที่ที่ต้องพบปะผู้คนเป็นจำนวนมาก ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ ระมัดระวังการติดต่อกับบุคคลที่ไอและจาม หรือแสดงอาการไข้หวัด ไม่สัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา และปาก หากท่านมีอาการป่วย ไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีน้ำมูกใส ไอแห้ง ๆ และเบื่ออาหาร โปรดใส่หน้ากากและรีบไปพบแพทย์

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Thai Consular” ซึ่งระบุหมายเลขโทรศัพท์ hotline หรือสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก
